

TIỀN HẢI

# Nuôi tôm công nghệ cao giúp nông dân làm giàu

Những năm gần đây, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền người dân nuôi trồng thủy sản mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao để từng bước nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, thay thế hình thức nuôi tôm truyền thống. Từ phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao, trên địa bàn huyện đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều nông dân có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.



Nhiều hộ nông dân huyện Tiền Hải đã đầu tư kinh phí xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao.

Cũng như nhiều nông dân khác ở xã Nam Thắng, ông Đào Xuân Tú gắn bó với nuôi tôm theo phương thức truyền thống nhiều năm nhưng hiệu quả lại không như mong đợi, tôm cứ được một vụ thì đến vụ thứ hai dịch bệnh làm thiệt hại lớn. Trước thực tế đó, ông Tú băn khoăn, trăn trở để tìm ra cách thức nuôi mới. Thế rồi, cái duyên nuôi tôm công nghệ cao đến với ông cũng thật tình cờ. Đầu năm 2019, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam về Thái Bình tổ chức hội thảo nuôi tôm công nghệ cao, ông Tú đã được tham gia trong buổi hội thảo đó. Tại hội thảo, ông Tú nhận thấy mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở nhiều địa phương áp dụng đã mang lại hiệu quả tốt, có tương lai khi triển khai tại địa phương mình. Sau hội thảo, ông liên hệ với cán

bộ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam nhờ hỗ trợ và triển khai làm mô hình nuôi tôm thế công nghệ cao. May mắn ông Tú đã được Công ty cử cán bộ chuyên môn về hướng dẫn, giúp đỡ triển khai thực hiện các bước để nuôi tôm. Hình thức nuôi tôm được ông Tú lựa chọn xây dựng các bể nổi tròn. Đặc điểm của mô hình bể nổi tròn này là nuôi tôm nổi hẳn trên đất, dùng bạt dày chịu lực bao quanh, các ống thép thiết kế theo hình tròn. Nuôi tôm trong bể nổi không những ít dịch bệnh mà còn giống còn rất khỏe mạnh nếu thả mật độ 300 con/m<sup>2</sup>. Ngoài ra, chất thải từ ao được lắng lọc kỹ, thu gom thu gom xuyên. Trên diện tích 1.700m<sup>2</sup>, ông Tú làm 2 bể, mỗi bể 500m<sup>2</sup>, diện tích còn lại làm 2 bể ương tôm trước khoảng 20 ngày ổn định khỏe mạnh mới đưa xuống

nuôi trong bể tròn. Việc này bảo đảm cho tôm quen với môi trường mới. Tổng tiền đầu tư cho việc xây dựng ao nuôi ban đầu hết 1 tỷ đồng. Nuôi tôm công nghệ cao tại mô hình của ông Tú nhiều năm qua đã cho hiệu quả kinh tế cao. Vụ xuân hè 2023, ông Tú thả 33 vạn tôm giống, sau khi thu hoạch tôm lợi nhuận đạt 300 triệu đồng. Còn đối với diện tích nuôi thủy sản của ông Hoàng Văn Rinh, xã Nam Thịnh, năm 2020 gia đình ông đã đầu tư kinh phí xây dựng 1ha nuôi tôm công nghệ cao theo mô hình bể nổi. Ông Rinh chia sẻ: Việc nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao trong bể nổi rất thuận lợi trong việc chăm sóc, quản lý tôm nuôi, chủ động kiểm soát các yếu tố môi trường để nuôi luôn duy trì ổn định, để thu gom chất thải. Mô hình này còn giảm

nhiều rủi ro khi xảy ra dịch bệnh từ vùng nuôi xung quanh. Nếu khai thác tốt sẽ giúp tăng năng suất tôm và tăng số vụ nuôi/năm. Để có được hiệu quả trong nuôi tôm công nghệ cao phải quy hoạch vùng nuôi tốt, con giống phải sạch bệnh, nguồn nước bảo đảm được xử lý đúng quy trình. Ngoài ra, nuôi tôm trong bể nổi có rất nhiều lợi ích như ngăn chặn cua, còng, chim không xâm phạm mang mầm bệnh vào diện tích nuôi. Từ khi áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tôi đã duy trì ổn định 3 vụ/năm mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở Tiền Hải những năm qua đã cho kết quả khả quan, từng bước thích ứng với sự biến đổi của khí hậu, kiểm soát được dịch bệnh, tỷ lệ thành công cao. Áp dụng công nghệ cao tôm nuôi được quay kín trong các nhà bạt, bảo đảm an toàn về dịch bệnh, hạn chế tác động của thời tiết, nhất là những đợt rét đậm, rét hại. Và ưu điểm vượt trội so với nuôi tôm truyền thống là khi thời tiết thay đổi bất lợi, mưa lớn, ao nuôi không bị phân tán nước, không làm tôm sốc nhiệt gây chết hàng loạt. Mô hình này không chỉ giúp nông dân quản lý được thức ăn, tỷ lệ sống của tôm từng giai đoạn mà còn giúp quản lý dịch bệnh. Đến nay, Tiền Hải phát triển trên 100ha nuôi tôm công nghệ cao ở 7 xã ven biển, năng suất đạt từ 30 - 40 tấn/ha, mang lại hiệu quả kinh tế gấp 3 - 5 lần so với nuôi truyền thống.

Thúc đẩy phát triển nuôi tôm công nghệ cao cũng là giải pháp thiết thực giúp nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Thời gian tới, huyện Tiền Hải chú trọng thực hiện quy hoạch các vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thu hút các tổ chức, cá nhân có năng lực về tài chính vào đầu tư. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để tái cơ cấu lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, góp phần thực hiện thành công phát triển lĩnh vực thủy sản theo hướng bền vững trên địa bàn huyện.

MANH THẮNG

SƠN HÀ

# Vận động người dân tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Sơn Hà hiện là xã có tình hình vi phạm pháp luật về đất đai diễn ra phức tạp trên địa bàn huyện Thái Thụy. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã đã tập trung, quyết liệt xử lý các vụ vi phạm pháp luật về đất đai. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND huyện về tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xã Sơn Hà đã tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm về đất đai trên 3 lĩnh vực: quản lý và sử dụng đất đai, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất đai; lập biên bản và cùng cố hồ sơ các vụ việc về vi phạm đất đai. Qua rà soát đã phát hiện 18 vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai với các hành vi vi phạm như xây công trình trái phép và san lấp, phá vỡ mặt bằng diện tích đất nông nghiệp... Ông Đinh Bá Lương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong số các vụ việc vi phạm về đất đai trên địa bàn xã có một số vụ việc vi phạm có tính chất phức tạp, thẩm quyền cấp xã rất khó xử lý. Do vậy, UBND xã đã báo cáo UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng huyện hướng dẫn địa phương các biện pháp xử lý các vụ vi phạm có tính chất phức tạp. Cùng với việc thực hiện các bước, quy trình xử lý theo quy định của pháp luật, xã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, từ đó hạn chế việc phải thực hiện các bước quy trình xử lý cưỡng chế.

Công trình trạm trộn bê tông xây dựng trên đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Văn Hậu, thôn Nam Cường là một trong số những vụ vi phạm pháp luật về đất

đai có tính chất phức tạp trên địa bàn xã. Ngay sau khi nhận được báo cáo của xã về vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Hậu, UBND huyện chỉ đạo UBND xã tập trung tuyên truyền, vận động gia đình tự nguyện tháo dỡ công trình, trang thiết bị, máy móc, tài sản ra khỏi khu vực vi phạm. Sau một thời gian tích cực tuyên truyền, vận động, đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Hậu đã tự nguyện chấp hành tháo dỡ công trình, bồn chứa xi măng và đóng cửa trạm trộn bê tông. Ông Nguyễn Văn Hậu cho biết: Công trình trạm trộn bê tông được nhà tôi xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng từ một hộ dân khác ở địa phương. Đầu năm 2022, tôi cũng có báo cáo xin được đặt trạm trộn bê tông thuộc dạng trạm mini thủ công cơ động, công suất nhỏ, có thể tháo lắp di dời được để trộn bê tông phục vụ xây dựng một công trình giao thông trên địa bàn. Đến đầu năm 2023, tôi lắp đặt thêm bồn chứa xi măng cố định cho trạm trộn cao khoảng 12m, các thiết bị cũ vẫn giữ nguyên. Sau khi được các ban, ngành, đoàn thể vận động, tôi đã tự nguyện tháo dỡ 2 bồn chứa xi măng và đóng cửa dùng hoạt động trạm trộn bê tông,

đồng thời chấp hành quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện.

Để thực hiện nghiêm Kế hoạch số 47 của UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã Sơn Hà đã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch về tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. UBND xã thành lập ban chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước về đất đai; thành lập 2 tổ công tác cấp xã gồm: tổ ngăn chặn, xử lý vi phạm và tổ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về đất đai; chỉ đạo các thôn thành lập tiểu ban chỉ đạo ở cấp thôn. Theo ông Đinh Bá Lương, Chủ tịch UBND xã: Sau khi thành lập các tổ công tác, lực lượng xã, thôn đã tích cực triển khai kế hoạch của UBND xã, tập trung kiểm tra, rà soát, phát hiện và ngăn chặn, xây dựng quy trình xử lý các vụ vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời, trực tiếp tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm tự giác chấp hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Từ đó, đưa kết quả xử lý vi phạm về đất đai của xã đạt được những kết quả tích

cực, đến nay đã xử lý được 11/18 tổng số vụ vi phạm về đất đai trên địa bàn.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy: Để công tác xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai tại xã Sơn Hà đạt hiệu quả, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, UBND huyện đã thành lập tổ công tác với các thành viên là cán bộ chuyên môn tại các phòng, ban chức năng huyện thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc xã thực hiện việc xử lý các vụ vi phạm pháp luật về đất đai theo đúng kế hoạch của huyện cũng như quy định của pháp luật. Đến nay, công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã đạt được những kết quả tích cực, một số hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo chính quyền xã tập trung xử lý triệt để các vụ việc vi phạm về đất đai theo đúng kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai; tăng cường quản lý, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra các vi phạm mới.

TRẦN TUẤN



Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hậu, thôn Nam Cường tự nguyện tháo dỡ bồn chứa xi măng lắp đặt trái phép trên đất nông nghiệp.

# Nhiều kỳ vọng vào vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi

Sau thời gian dài nghiên cứu, Việt Nam đã sản xuất thành công vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Đây là tin vui đối với người chăn nuôi cả nước nói chung, người chăn nuôi Thái Bình nói riêng. Vắc-xin phòng bệnh DTLCP được kỳ vọng là công cụ quan trọng giúp kiểm soát dịch

bệnh hiệu quả, giảm bớt rủi ro, ổn định và nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Năm 2019, bệnh DTLCP đã làm thiệt hại 2 lứa lợn với 40 con trị giá gần 200 triệu đồng của gia đình ông Hoàng Văn Hiến, thôn La Trạng, xã Vũ Tiến (Vũ Thư). Không chỉ gia đình ông Hiến, tổng đàn lợn trên địa bàn xã Vũ Tiến cũng

giảm khoảng 2/3 do tâm lý e dè, sợ rủi ro do bệnh DTLCP gây ra. Ông Hiến cho biết: Từ khi dịch bệnh xảy ra, tôi cũng như nhiều người dân địa phương luôn mong mỏi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu sản xuất thành công vắc-xin phòng bệnh DTLCP. Khi có thông tin vắc-xin chính thức được lưu hành thương mại,

triển khai tiêm tại các địa phương, tôi đăng ký với cán bộ chăn nuôi và thú y xã để tiêm cho đàn lợn 30 con mỗi ngày. Thời gian tới, tôi theo dõi, đánh giá sức khỏe đàn lợn cũng như hiệu quả của vắc-xin để tiêm phòng diện rộng cho toàn đàn.

Cũng như ông Hiến, ông Nguyễn Cao Trí, xã Duy Nhất (Vũ Thư) rất phấn khởi, đặt nhiều kỳ vọng sẽ tái đàn, mở rộng quy mô đàn lợn khi vắc-xin phòng bệnh DTLCP sản xuất thành công. Ông Trí cho biết: Trong điều kiện chăn nuôi lợn gặp khó khăn về chi phí sản xuất, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, dịch bệnh nguy hiểm rình rập, nếu đàn lợn được tiêm vắc-xin phòng bệnh DTLCP sẽ giảm bớt nỗi lo nhiều năm qua của người chăn nuôi. Có những thời điểm giá lợn tăng cao nhưng nông dân vẫn không mạnh dạn tái đàn, chỉ sản xuất, chăn nuôi cầm chừng vì lo ngại dịch bệnh. Tôi rất kỳ vọng vắc-xin sẽ đem lại hiệu quả phòng bệnh cao, giúp người chăn nuôi yên tâm đầu tư. Hiện nay, tổng đàn lợn



Gia đình ông Hoàng Văn Hiến, thôn La Trạng là một trong những hộ chăn nuôi đầu tiên của xã Vũ Tiến (Vũ Thư) tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn.

trên địa bàn tỉnh xấp xỉ 710.000 con. Từ đầu năm đến nay, bệnh DTLCP đã phát sinh tại xã Vũ Ninh (Kiến Xương). Kết quả giám sát chủ động của ngành nông nghiệp, tỷ lệ lưu hành vi rút bệnh DTLCP là 4,46%, cao gấp 1,65 lần so với năm 2022. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về việc triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh DTLCP, ngành nông nghiệp tham mưu việc sử dụng vắc-xin; tuyên truyền, tiếp nhận danh sách đăng ký các hộ, trang trại chăn nuôi lợn có nhu cầu sử dụng vắc-xin phòng bệnh DTLCP của các huyện, thành phố đồng thời phối hợp với đơn vị cung ứng vắc-xin tổ chức giám sát, tiêm vắc-xin cho đàn lợn theo đúng quy trình. Từ ngày 17/8 đến ngày 12/9, toàn tỉnh đã tiêm được gần 400 liều vắc-xin tại 17 hộ chăn nuôi thuộc 9 xã ở 4 huyện: Hưng Hà, Vũ Thư, Tiền Hải, Thái Thụy và thành phố Thái Bình. Đến nay, qua theo dõi, đánh giá, đàn lợn tại các hộ được tiêm khỏe mạnh, phát triển bình thường. Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Thời gian tới, Chi cục tiếp tục theo dõi, giám sát, hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp chăm sóc sức khỏe đàn lợn sau tiêm phòng; phối hợp với

các công ty cung ứng vắc-xin để tiếp tục triển khai tiêm phòng tại các hộ có đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện đồng thời thực hiện lấy mẫu huyết thanh của lợn đã tiêm phòng vắc-xin để đánh giá hàm lượng kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng theo quy định.

Hiện có 2 loại vắc-xin phòng bệnh DTLCP là NAVET-ASFVAC của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO và AVAC ASF LIVE của Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam nghiên cứu, sản xuất và được cấp giấy chứng nhận lưu hành. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y và các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp tổ chức giám sát chất lượng, giám sát sử dụng 600.000 liều vắc-xin trong điều kiện chăn nuôi thực tiễn tại Việt Nam. Kết quả đến tháng 7/2023, đã có hơn 650.000 liều vắc-xin phòng bệnh DTLCP được kiểm soát chất lượng đạt 100%; sử dụng an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất tại hơn 40 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Lợn tiêm phòng đều khỏe mạnh và sinh trưởng bình thường, tỷ lệ lợn được tiêm vắc-xin có đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể cao, đạt trung bình trên 95%.

NGÂN HUYNH

# QUYNH PHỤ Tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

UBND huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2023.

Tính đến tháng 6/2023, huyện Quỳnh Phụ có tổng đàn trâu, bò ước đạt 7.345 con, đàn lợn 105.282 con, gia cầm đạt 2,4 triệu con. Việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là biện pháp chủ động hiệu quả, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan, tiến tới thanh toán dịch bệnh. Theo kế hoạch, việc tiêm vắc-xin phòng bệnh được triển khai từ ngày 20/9 - 5/10 và tổ chức tiêm bổ sung hàng tháng, trong đó tập trung tiêm phòng vắc-xin bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, dê; bệnh dịch tả, đờng đầu, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng trên đàn lợn; bệnh đại truyền đơn chỏ, mề; bệnh dịch tả, Newcastle, cúm gia cầm cho đàn gà, vịt, ngan, ngỗng...

UBND huyện Quỳnh Phụ yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tại các địa phương; chuẩn bị vắc-xin, vật tư tiêm phòng cấp phát theo đúng tiến độ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát bảo đảm việc tiêm phòng vắc-xin đạt hiệu quả cao.

NGUYỄN CƯỜNG



Cán bộ thú y huyện Quỳnh Phụ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn tại các hộ gia đình.